

# Doanh nghiệp FDI phát triển cùng thành phố Hải Phòng:

06:00 10/10/2024

Tác giả: Đang cập nhật

**Ngày 5/10, Thường trực Thành ủy Hải Phòng gặp gỡ, đối thoại doanh nghiệp FDI năm 2024 với chủ đề: “Doanh nghiệp FDI đồng hành cùng thành phố Hải Phòng: đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ; kết nối chuỗi cung ứng trong nước và chuỗi cung ứng toàn cầu”. Có thể nói, đây chính là những mục tiêu, mong muốn của Hải Phòng trong thu hút nguồn vốn FDI.**



## *Lãnh đạo thành phố Hải Phòng đối thoại với các doanh nghiệp FDI*

Theo đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đỗ Mạnh Hiến, các doanh nghiệp FDI đã và đang đóng góp nguồn lực rất quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và thành phố Hải Phòng. Tuy nhiên, sự phát triển của thành phố cũng như hoạt động của doanh nghiệp FDI còn nhiều hạn chế, nhất là hoạt động chuyển giao công nghệ, kết nối giữa doanh nghiệp trong nước và nước ngoài cũng như tỷ lệ nội địa hóa còn chưa được như kỳ vọng; quá trình chuyển đổi, thiết lập khu công nghiệp sinh thái cần tiếp tục đẩy nhanh. Do đó, trong thời gian tới cần có giải pháp quyết

liệt, đột phá hơn của thành phố Hải Phòng. Lãnh đạo thành phố luôn sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ, đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi, hỗ trợ thiết thực, hiệu quả để doanh nghiệp FDI phát triển với quan điểm nhất quán: sự thành công của doanh nghiệp là thành công của thành phố Hải Phòng.

### **Những mong muốn, đề xuất từ thực tế**

Việc Thường trực Thành ủy Hải Phòng tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với 500 doanh nghiệp FDI gây được tiếng vang lớn và đạt nhiều hiệu quả thiết thực. Qua đây, doanh nghiệp FDI được thoải mái nói lên suy nghĩ, đánh giá, nhận xét và đề đạt nguyện vọng của mình. Lãnh đạo thành phố, các ngành, các quận, huyện cũng nhìn ra được những vấn đề cần phải cải cách, những việc cần phải làm để sát cánh cùng doanh nghiệp FDI phát triển. Từ đó, thu hút nhiều hơn các dự án FDI lớn tới Hải Phòng.

Tại hội nghị gặp gỡ, đối thoại với 500 doanh nghiệp FDI, nhiều doanh nghiệp FDI đã dành những lời nhận xét, đánh giá tốt đẹp về thành phố Hải Phòng; môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, thuận lợi, sự thân thiện của các cấp chính quyền. Ông Ricky Tan, Chủ tịch Tập đoàn Giáo dục KinderWorld của Singapore cho biết, dự án xây dựng trường học quốc tế của tập đoàn tại quận Lê Chân đã nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ chính quyền thành phố Hải Phòng cùng các sở, ban, ngành liên quan. Nhờ vậy, chỉ trong một năm qua kể từ ngày xúc tiến làm việc đầu tiên với đồng chí Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu, giai đoạn 1 của trường quốc tế Singapore đã hoàn thành đúng tiến độ, đáp ứng nhu cầu giáo dục quốc tế ngày càng cao của người dân thành phố. Với sự thuận lợi đó, KinderWorld sẽ tiếp tục đầu tư mở rộng tại Hải Phòng, nhất là đào tạo nghề theo mô hình quốc tế, góp phần cung ứng lao động chất lượng cao cho thành phố.

Theo lãnh đạo Công ty LG Display, LG đầu tư tại Hải Phòng từ rất sớm và đã nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình và tạo điều kiện thuận lợi của lãnh đạo thành phố, điển hình là đề xuất và được Thủ tướng Chính phủ chấp nhận đưa KCN Tràng Duệ nằm trong KKT Đình Vũ - Cát Hải với nhiều cơ chế, chính sách ưu đãi, hấp dẫn cho nhà đầu tư. Vì vậy, đến nay, Tập đoàn LG đầu tư hơn 8 tỷ USD tại Hải Phòng với các dự án sản xuất linh kiện điện tử, hàng điện tử công nghệ cao tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu. Trước sức hấp dẫn của Hải Phòng, LG sẽ tiếp tục đầu tư lâu dài tại thành phố.

Ghi nhận, đánh giá cao nhưng các nhà đầu tư nước ngoài cũng đề xuất, hiến kế và bày tỏ nhiều nguyện vọng, mong muốn đối với thành phố. Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Hải Phòng Ko Tae Yeon đề nghị thành phố cung cấp thông tin cụ thể về việc thành lập Khu kinh tế ven

biển phía Nam, nhất là định hướng thu hút đầu tư, tiến độ triển khai. Cùng với đó, bày tỏ băn khoăn về nguồn cung ứng lao động chất lượng cao và mong muốn Hải Phòng tăng cường đào tạo tại thành phố và thu hút nhân lực từ các địa phương khác. Đồng thời, tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở xã hội với mức giá hợp lý để bảo đảm điều kiện sống tốt nhất cho người lao động trong các doanh nghiệp.

Ông Chen Chi Liang, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Pegatron Việt Nam đề cập tới những định hướng và giải pháp nâng cao chất lượng nhân lực cho ngành điện tử, bán dẫn; đề nghị thành phố cần có chiến lược cụ thể cho lĩnh vực này, đưa Hải Phòng trở thành một trong những trung tâm hàng đầu đất nước về đào tạo nhân lực chất lượng cao trong ngành điện tử, bán dẫn, công nghệ thông tin, cũng như tăng sức hút cho Việt Nam trong cuộc đua thu hút đầu tư ngành bán dẫn.



*Đại diện các doanh nghiệp FDI phát biểu tại hội nghị*

Nhiều ý kiến của doanh nghiệp FDI cũng đề nghị thành phố thông tin rõ hơn về định hướng phát triển hạ tầng cảng biển; sớm triển khai xây dựng, hoàn thành cầu Tân Vũ - Lạch Huyện 2 và kho hàng hóa tại sân bay Cát Bi để tăng tốc độ vận tải, dịch vụ logistics cũng như thời gian thông quan hàng hóa; giảm chi phí logistics...

Đồng thời, đề nghị có các chính sách khuyến khích thúc đẩy chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo; kết nối đầu tư - kinh doanh giữa các doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước nhằm tạo cơ hội cho các doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.

Một số ý kiến đề nghị đẩy nhanh thủ tục thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp liên doanh; đơn giản hóa thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài; đề nghị tăng giờ làm thêm; định kỳ tổ chức tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật cho người lao động.

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Hải Phòng Hosoki Eiichi đề nghị xem xét các biện pháp phòng chống thiên tai để ứng phó cho những lần thiên tai tiếp theo (nếu có) và cũng là để tránh những hậu quả sau thiên tai như mất điện, ngập lụt, cây đổ sau bão như tình trạng vừa xảy ra sau cơn bão Yagi gây nên.

### **Lắng nghe, chia sẻ và tháo gỡ**

Ngay tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Chánh Văn phòng Thành ủy thông tin ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy đối với 56 đề xuất, kiến nghị của các doanh nghiệp FDI, tổng hợp lại trong 5 lĩnh vực gồm: Tuyển dụng lao động, đặc biệt là sự thiếu hụt lao động có tay nghề tại các doanh nghiệp FDI; thuế và hải quan; về năng lượng; thủ tục hành chính và đầu tư và các vấn đề khác. Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng và lãnh đạo các ngành đã trả lời trực tiếp các vấn đề doanh nghiệp nêu, bảo đảm rõ ràng, đầy đủ, rõ định hướng và các biện pháp giải quyết.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu yêu cầu các sở, ngành xử lý, giải quyết ngay các kiến nghị chính đáng của doanh nghiệp và thông tin tới doanh nghiệp. Đối với những kiến nghị liên quan đến vướng mắc của luật pháp, Thường trực Thành ủy giao Ban cán sự Đảng UBND thành phố khẩn trương có kiến nghị cụ thể đối với Trung ương, đẩy nhanh tiến độ tháo gỡ các vướng mắc; đồng thời chỉ đạo tổng hợp, theo dõi, đôn đốc và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện các đề xuất, kiến nghị nêu trên.

Đồng chí Bí thư Thành ủy khẳng định sẽ cùng Thường trực Thành ủy chủ động, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo để những cam kết với doanh nghiệp sớm có kết quả; giải quyết tối đa những nguyện vọng của các doanh nghiệp có vốn nước ngoài tại thành phố, sẽ luôn đồng hành và quan tâm đặc biệt, sự hỗ trợ thực chất, hiệu quả để tiếp tục thúc đẩy sự phát triển của khối doanh nghiệp FDI.

Cụ thể, sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ thành lập, mở rộng các Khu công nghiệp, Khu kinh tế, đặc

biệt là thành lập Khu kinh tế ven biển phía Nam; xác định đây là động lực mới cho phát triển kinh tế thành phố, là nơi “làm tổ” của các doanh nghiệp FDI công nghệ cao, thu hút các dòng vốn phát triển bền vững.

Đồng thời, thúc đẩy thủ tục thành lập Khu thương mại tự do thế hệ mới với cơ chế ưu đãi vượt trội thu hút các dòng vốn ngoại, các tập đoàn toàn công nghệ đến đầu tư. Tiếp tục đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng logistics, giao thông đối nội, đối ngoại kết nối hệ thống cảng biển, các khu kinh tế, khu công nghiệp, sân bay, đường sắt tốc độ cao, đường bộ cao tốc.



*Các chuyển xúc tiến đầu tư của lãnh đạo thành phố tại nước ngoài góp phần thúc đẩy thu hút thêm nhiều dự án FDI*

Hải Phòng sẽ quan tâm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, lực lượng lao động có tay nghề, triển khai quyết liệt, hiệu quả nghị quyết của Ban Thường vụ Thành ủy về đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Cùng với đó, tiếp tục thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp FDI thực hiện các dự án tại Hải Phòng về địa điểm, quy hoạch, đất đai, môi trường, lao động, phòng cháy chữa cháy... Giao Ban cán sự Đảng UBND thành phố chỉ đạo nghiên cứu xây dựng cơ chế một cửa khi doanh nghiệp FDI thực hiện thủ tục dự án, không để doanh nghiệp phải qua lại nhiều cơ quan để thực hiện các thủ

tục dự án tại Hải Phòng.

Bên cạnh đó, tập trung phát triển nhà ở chất lượng cao và nhà ở xã hội, hệ thống trường học quốc tế, bệnh viện quốc tế, các khu vui chơi, giải trí, du lịch chất lượng cao, nhà ở tiện ích... để các nhà đầu tư và gia đình có thể yên tâm ổn định cuộc sống, làm việc lâu dài tại Hải Phòng; biến Hải Phòng thành thành phố đáng sống, là quê hương thứ 2 của các nhà đầu tư.

Liên quan đến vấn đề năng lượng, từ kinh nghiệm khắc phục các sự cố trong và sau cơn bão số 3 (Yagi), thành phố sẽ chỉ đạo xây dựng phương án cung ứng điện ứng phó trong tình trạng khẩn cấp, hạn chế tối đa tình trạng dừng, mất điện đột ngột ảnh hưởng đến dây chuyền sản xuất của doanh nghiệp; huy động các nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ đầu tư các công trình cấp điện trên địa bàn.

Đồng chí Bí thư Thành ủy cũng mong muốn các doanh nghiệp, nhà đầu tư FDI nêu cao ý thức thượng tôn pháp luật, tuân thủ nghiêm túc và đầy đủ các quy định của pháp luật trong đầu tư kinh doanh và các nghĩa vụ với nhà nước và xã hội; chấp hành nghiêm chính sách thuế của nhà nước Việt Nam, ưu tiên thành lập doanh nghiệp và chi nhánh có trụ ở tại Hải Phòng để đóng góp trực tiếp cho thành phố.

Cùng với đó, tăng cường hơn nữa sự kết nối giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước để cùng phát triển. Lãnh đạo thành phố sẽ quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện ở mức cao nhất cho các doanh nghiệp FDI thực hiện tốt việc xây dựng chuỗi cung ứng trong nước, gia tăng tỷ lệ nội địa hóa và giá trị sản phẩm sản xuất tại thành phố; liên kết, hợp tác, đặt hàng đào tạo và sử dụng lao động với các cơ sở đào tạo của thành phố. Đồng thời, thành phố sẽ có chính sách ưu đãi đặc biệt cho các doanh nghiệp FDI phát triển trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D).

Đồng chí Bí thư Thành ủy hy vọng các doanh nghiệp FDI sẽ trở thành người bạn, người kết nối kinh tế thành phố Hải Phòng với kinh tế thế giới; tiếp tục lan tỏa thông điệp “Doanh nghiệp FDI phát triển cùng thành phố Hải Phòng: đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế bền vững, kinh tế chia sẻ; kết nối doanh nghiệp với chuỗi cung ứng toàn cầu” đến cộng đồng doanh nghiệp toàn cầu.

**Trọng Hồng**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/public/doanh-nghiep-fdi-phat-trien-cung-thanh-pho-hai-phong-bai-2-cung-doi-moi-sang-tao-phat-trien-ben-vung>